

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง	นักวิชาการ
คุณสมบัติของผู้สมัคร	<ol style="list-style-type: none">สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นิเทศศาสตร์ หรือคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ office และ Zoom meeting ได้มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์ในงานการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)มีประสบการณ์ในการจัดการบริหารโครงการวิจัยต่าง ๆ ทั้งระบบสามารถทำงานได้หลากหลายภายใต้แรงกดดันมีจิตสาธารณะและทัศนคติที่ดีต่องานที่รับผิดชอบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	<ol style="list-style-type: none">ประสานงานและจัดการเอกสารเกี่ยวกับการให้ทุนพร้อมติดตามโครงการวิจัยทั้งระบบ (รวมทั้งบัญชีและงบประมาณแผน)ประสานงานกับนักวิจัย คณาจารย์ หน่วยงานภายในและภายนอกมีทักษะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สุภาพ และทำงานร่วมกับคนอื่นได้การจัดประชุมอบรมต่าง ๆ ตามกิจกรรมที่กำหนดไว้สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และละเอียดรอบคอบในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จัดทำเอกสารประจำเดือน สไลด์สรุปงานประจำเดือนวางแผน ร่างจดหมายและประกาศ จัดการเอกสาร ลำดับขั้นตอนการทำงานเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายมีพันธะสัญญาต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา มีความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายและความสำเร็จรับผิดชอบภาระงานที่มีต่อสังคมและองค์กร ได้แก่ จัดประชุมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย <p>อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ ปริญญาตรี 23,000 (ทดลองงาน 3 เดือน) ปฏิบัติงาน 5 วัน/พักร้อน 10 วันต่อปี ฯลฯ</p>
การสมัครงาน	เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น วุฒิการศึกษา (ฉบับจริง) เอกสารแสดงการผ่านรับรองงาน (ฉบับจริง) สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน อื่น ๆ
วิธีการสมัคร	ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน – 10 ตุลาคม 2566 สมัครด้วยตัวเองหรือส่งเอกสารการสมัครได้ที่ คุณสุชาติ สุจินตวงษ์ อีเมล suchat.sui@mahidol.ac.th โทร. 09-1774-5241
สำนักงานที่ตั้ง	ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อยู่ โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 อยู่ห่างจาก BTS สะพานควาย 1.5 กม. / ถนนพระราม 6 อยู่ห่างจากอาคารทิปโก้ 0.5 กม.